



PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE

อธิการบดีและคณาจารย์ของ ฮาร์วาร์ด คอลเลจ

กองทุนสมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาไทย จะจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งสองพระองค์ได้ทรงริเริ่มนำกิจการสาธารณสุขและการแพทย์สมัยใหม่ เข้ามาในประเทศไทย ก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านสุขภาพ พัฒนาสาธารณสุข ความเจริญรุ่งเรือง และการมีชีวิตยืนยาวของประชาชน

ข้อกำหนดของกองทุนสมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาไทย

1. กองทุนสมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาไทย ("กองทุน") จะจัดตั้งขึ้นด้วยเงินบริจาคจำนวนใดจากผู้บริจาคใดๆก็ได้ กองทุนจะเริ่มนำมาใช้เมื่อมีจำนวนถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเมื่อถึงจำนวนขั้นต่ำที่จำเป็นในการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำดอกผลมาใช้ ตามหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ ฮาร์วาร์ด ที่ เอ็ช ซาน หากภายในสามปีนับจากวันจัดตั้ง ไม่สามารถระดมเงินเข้ากองทุนได้ครบจำนวนขั้นต่ำ ก็จะนำเงินที่สะสมได้ไปสมทบเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. ดอกผล ที่เกิดจากกองทุนจะนำมาใช้เพื่อการสนับสนุนทางการเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการกินอยู่และค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงเท่านั้น การสนับสนุนจะให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ ฮาร์วาร์ด ที่ เอ็ช ซาน โดยจะมอบให้แก่นักศึกษาไทยเป็นลำดับแรก หากในปีใดไม่มีนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ดอกผลจากกองทุนในปีนั้นอาจใช้เพื่อสนับสนุนนักศึกษาอื่นๆ ที่สมควรได้รับ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ฮาร์วาร์ด ที่ เอ็ช ซาน
3. การอนุมัติการใช้เงินจากกองทุน ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้อำนวยการฝ่ายช่วยเหลือทางการเงิน ของวิทยาลัย หรือผู้บริหารอื่นที่เทียบเท่า โดยปรึกษาหารือกับคณบดีคณะวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ ฮาร์วาร์ด ที่ เอ็ช ซาน การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับสมัครและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ วิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ ฮาร์วาร์ด ที่ เอ็ช ซาน ให้ถูกต้องตามนโยบายที่มีอยู่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะเป็นผู้บริหารกองทุน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การลงทุน การบริหารและการแจกจ่ายกองทุนให้ดำเนินการตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงนโยบายการรับเงินบริจาค ที่ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนเงินบริจาคและกองทุนอื่นของสถาบัน ซึ่งอาจมีการปรับแก้ไข เป็นครั้งคราว ภายใต้นโยบายปัจจุบัน เงินบางส่วนจากกองทุนที่นำมาใช้ได้ในแต่ละปี สามารถใช้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดจากการใช้สถานที่และอุปกรณ์ และในการบริหารจัดการ
4. หากในอนาคต เมื่อเป้าหมายของการตั้งกองทุนนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป คณบดีคณะวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ ฮาร์วาร์ด ที่ เอ็ช ซาน อาจนำกองทุนนี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นของวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ ฮาร์วาร์ด ที่ เอ็ช ซาน

มิเชล เอ วิลเลียมส์

คณบดี

วิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ ฮาร์วาร์ด ที่ เอ็ช ซาน

Dennis A. Gora

เดนิส เอ กอราเว็บบ

ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษาเก่าและการพัฒนา

12/11/2017